

Một nghề mới trong xã hội

Nhà hàng bên Âu-châu mới bày đặt cho mượn các cô khiêu-vũ

Đời càng vấp nhình, người ta càng bay la lùm cuội chơi. Chỉ bời ra một ít tiền cũng có thể mua vui một lúc được. Hồi trước ở bên Pháp hay ở nước ngoài cũng vậy, đàn ông muốn đi khiêu vũ (nhảy đầm) trong các nhà hàng quán rượu thì phải đi ra ngoài.

Một cô không chú dẻ ý đến các sách hoặc học nhạc, một cô của các cô taxi-gris. Cái đời của họ là phải nuôi đẻ kiếm tiền. Ông chủ nhà khiêu-vũ ở Paris bày ra các cô mượn các cô gái đi nhảy múa, một cô của các cô taxi-gris. Cái đời của họ là phải nuôi đẻ kiếm tiền. Ông chủ nhà khiêu-vũ ở Paris bày ra các cô mượn các cô gái đi nhảy múa...

NGỒ CÙNG ÔNG MỊ-NGỰ-ĐẠNG

Bài thơ - Từ khóa - nguyên văn chữ Hán như sau: - Cứu hàng phùng cam vũ. - Từ hương nguyệt cô trì. - Đông phông hoa chủ địa. - Kim hương qui danh thĩ. - Bùi này là thĩ - Ngũ ngôn tự-trực - từ - từ - từ. - Thận niệm cứu hàng phùng cam vũ. - Theo là từ hương nguyệt cô trì. - Đông phông hoa chủ địa. - Kim hương qui danh thĩ. - Bùi này là thĩ - Ngũ ngôn tự-trực - từ - từ - từ.

Công-văn

Table listing names and amounts under 'Cộng-văn'. Includes names like Nguyễn Văn Bình, Trần Văn Quý, etc.

Nam-ký từ xưng trung nghĩa

Như Nam-ký từ xưng trung nghĩa, xuất hiện nhiều trong thần nghĩa-sĩ, kể từ Nguyễn-triều Gia-Long trở lại, biết bao nhiêu người vì quốc quyền, đồng hương, N.ữ-phê có câu rằng: "Nam ký từ xưng trung nghĩa"

MIỄN TRẺ CON ĐẲNG MỘT MƯỜNG, TRẺ CON BIẾT ĐỌC TRONG 60 NGÀY, TRẺ CON THÍCH HỌC TRONG BƯỚC ĐẦU KHỔ KHANG.

thì nên mua cho chúng nó một quyển Tôi đọc nguyên tiếng. Giá mỗi cuốn: 0.20. Có bán lại nhà in Union Nguyen-nhan-Cua, 37, rue Lucien Mossard - SAIGON



Advertisement for 'VORONOFF' featuring various text and a small illustration of a person.

Song-Binh

Những cô con gái như những đóa hoa tươi cười, đã huơ tay trước ngực để khoe chiếc T-shirt cho biết là các cô 'taxi-gris'.

Xin đóng-bao lưu lý!

Viết tên họ chữ Quốc-Việt ở ngoài tờ phiếu này để cho anh em biết anh em đóng bao nhiêu.

Đời Hư-danh năm ngày mới vào. Cảnh nơi cảnh chóng đi qua, ngoài ban đêm có cơn mưa gió.

Cùng ban

Thứ 18 Tuần lễ 19-26 Aout 1933. 16 tháng 7 xu. Có những bà: Châu-phu nôm bên tỉnh học-phu (Xa-thuyết) Tỉnh canh-thành-nhiệm-xã-hội ta.

Song-Binh

Những cô con gái như những đóa hoa tươi cười, đã huơ tay trước ngực để khoe chiếc T-shirt cho biết là các cô 'taxi-gris'.

Xin đóng-bao lưu lý!

Table with 3 columns: HOA ĐỎ, SỐ BẢNG, SỐ MÁU SẮC. Lists numbers and corresponding values.

1 Ngô-vân-Thành

Ngô-vân-Thành quê ở huyện Tân-bôn tỉnh嘉定, ông phở xưa là Long đình (Tây-văn) thường gọi là Cáo-cáo, đến đời vua Minh-Mạng năm thứ bảy, Phan-Vĩnh đây là gia đình Nam-Định Hải-dương, ông phùng chỉ để binh đẹp lúc giao chiến tại Cốt-rái đàng (thuộc Hải-dương) thì trận ông bị vây chết, không biết tại cốt ông thất lạc chỗ nào, quan quân tìm kiếm không được, vua Minh-Mạng ban an truy điệu, say tác ông lên chức Chương-cổ, lài xuất tiền công-khố ba trăm quan, giao quan Địa-phương lập mộ ở tỉnh Cốt-rái đàng, (mộ trong khố có quan tài nai cốt) quân Địa-phương lập lễ tế mộ, đưng bia đá bên mộ ông là Nguyễn-văn-Truyền, Nguyễn-phủ-Quyên, ông vi danh gia Bả-Vũ ở trấn, vua Trưng bày hai người lên chức Võ-hay, cùng Ngô-vân-Thành liệt tử tại Trưng-nguyên-thị (tử-đương).

2 Lê-vân-Thường

Lê-vân-Thường quê ở huyện Kiên-hóa tỉnh Định-tĩnh, ông từng học với đời vua Gia-Long, thăng chức Lãnh binh tại An-giang-tĩnh, nên hiệu Minh-Mạng thăng lên tước, Ngô-Khôi không buồn tại Phân-viên-thành (Gã-dinh) Lê-vân-Thường học binh danh gia Ngô-Khôi hái sông, Ngô-Khôi tiếp đãi tử tế, dụ ông Lê-vân-Thường đi ông khác chơi, cho tước lệ thấy Thành đi làm việc ở giao đi dạy học, có công thường hay lên la lại nhà nói chuyện rất say chuyện kỳ lạ của ông Tô; một hai khi cho nó nhiều tiền nên nó nhiều tiền nên nó nhiều tiền.

Cán gáp

Thôn của M. F. S. P. & 68 Bd. Bonnard ngoài con đường bao nhiêu hạt, con nưon beo con như hạt, nên nên dùng nó để cho biết thời kỳ lịch sử, bằng con đòng trong hàng ngàn. Nó có hạt lòng trắng. Con gáp quí, đơn như hạt đờn đờn quí, là tạng nó khéo léo hàng. Con gáp đanh lại hồ. (tự thuật hàng).

Phòng-vấn Mytho

Chấn thế thất lễ 365 chỉ từ ngày 21 tháng 7 năm 1925, qua Qua-thần Địch-bà Mitho cho công chúng hay rằng bà kia chết: 1. 56 62 làng Bình-Cong (Góc) của thành Phố 21. 262. 3 của tên Nguyễn-văn-Châu ở Long-Thanh (Góc) đàng bờ; 2. 56 231 làng Dưng-Pa-vô (Góc) đàng bờ 36. 44. 75c của tên Nguyễn Văn Giáp ở Long-Chanh (Góc) đàng bờ 3. 56 75 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 0. 37. 76 tên Nguyễn-văn-Thành (Góc) đàng bờ 4. 56 76 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 5. 56 77 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 6. 56 78 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 7. 56 79 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 8. 56 80 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 9. 56 81 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 10. 56 82 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 11. 56 83 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 12. 56 84 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 13. 56 85 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 14. 56 86 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 15. 56 87 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 16. 56 88 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 17. 56 89 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 18. 56 90 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 19. 56 91 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 20. 56 92 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 21. 56 93 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 22. 56 94 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 23. 56 95 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 24. 56 96 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 25. 56 97 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 26. 56 98 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 27. 56 99 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ 30. 56 100 làng Long-Chanh (Góc) đàng bờ

Advertisement for 'KINH-PHONG' with details about the product and its benefits.

Advertisement for 'SAVON VIET-NAM' and 'SAVON VIET-NAM' with details about the products.

Advertisement for 'PULMONIA' with details about the medicine and its effectiveness.

Advertisement for 'Tâm lý đàn-bà' by Phi-Tinh, discussing psychological aspects.

trong Bình-tĩnh một ngày gặp cũng đàng 5. 6 hàng quy. Mà tôi buồn nên chống muốn chen lẫn chốn phồn-hoa nào nhất luận, nên về đây, để xây xây một ít một mồ và Vĩnh-lâm là chỗ nhớ nhao các học bên ngoài tốt.

vào nhà ở là lúc vắng mặt vợ chồng, khi có đi chỗ học, có công thường hay lên la lại nhà nói chuyện rất say chuyện kỳ lạ của ông Tô; một hai khi cho nó nhiều tiền nên nó nhiều tiền nên nó nhiều tiền.



LOTION NYTHIS
Celle Freres Paris

CE QUE FEMME VEUT...



PARFUM EXQUIS
ROSE FERRERES

SANTAL MIDY
(Santal Midy)

PHAI CỎI CHỪNG ĐỒ GIA MẠO
HÃY NÀI CÁI TÊN: MIDY

Thuốc này hiền và tinh hảo để trị bệnh đau lậu, mới cũ già đều thần hiệu, (không có dùng thì Copahu và không cần thực).

Mỗi hoàn béc đóc có đóng hiệu MIDY.

Buôn bán lớn số, 8, Đường Vivienne, Paris.
Trong máy nhà Thuộc.

BANQUE DE L'INDOCHINE
PHI LIPPINES FONDÉE EN 1876

Capital versé 130.000.000 Francs
Réserve et profits 11.750.000 Francs

AGENCE GÉNÉRALE
36 Boulevard des Capucines
PARIS

AGENCE TRIPARTITE INDIGÈNE

SUCURSALES & AGENCES

CHINE	INDOCHINE	AUTRES PAYS
CANTON	SAIGON	BANGKOK
PORT-BAYARD	BAITAMBANG	DJIBOUTI
HANKOU	CANTHO	NOUMEA
HONGKONG	HAI PHONG	PAPEETE
MONGTZE	HANOI	PONDICHERY
PÉKIN	THANH HOA	SINGAPORE
SHANGHAI	HUE	
TIENTSIN	NAM DINH	
YUNNANFOU	PHOMPENH	
	QUINHO	
	TOURANE	
	VINH	

Correpondants dans le monde entier
Treaty de l'Union Opérationnelle de Basque
SUCURSALE DE SAIGON - QUAI DE BELGIQUE
Léonidas de Caffarelli Fortis

Thuốc mới bài, uống vào là miệng, trị

BINH TIEM LA
Uống thế khỏi chích thuốc



Thuốc viên

ARSENIC

BISMUTH

SYPHILIS

SIGMARGYL

Pharmacie Central

Elixir Coque ANIGLAIREUX de D'GUILLÉ

LA THÈSE DU MÈDECIN DE NUI LIFONG DE MÔT TRẦN NAM HAY (Thi năm 1812) đã trị các bệnh do MẬT Ứ VÀ ĐÓM ĐÁI

sinh ra, nghĩa là các bệnh: Cúm, Cúm gầy (hao gầy) ở một, ở trẻ em, ở bệnh đờm huyết, bệnh ngứa nước, sốt, Tả thối.

Phải nhận kỹ tên là C. ROCHER, Báo chí của năm PARIS, 32, Rue de Grenelle

Chocolat NESTLÉ

Chàng những là đồ dễ trảng miệng, quí, mà nó cũng là một món ăn bổ khỏe.



Chocolat NESTLÉ

Ở PARIS
các bà xin đẹp phải giữ cho da dẻ đẹp mịn màng hoa lệ thì dùng

CRÈME SIMON
thật hiệu nghiệm, hợp theo vệ sinh, giúp ích được và đáng nên dùng.

Mỗi buổi sáng và chiều, khi rửa mặt rồi còn đường ướt, thoa nó lên sẽ thấy hiệu nghiệm liền.

Quí bà không cần phải lựa lựa nào nữa, quí bà nên chăm một thứ da mà thôi.



CRÈME SIMON
FACIÈS SIMON SAIGON SIMON

THUỐC NHỨC ĐẦU ASPIRINE DES USINES DU RHONE

CHỮA KHỎI NHỨC ĐẦU BỆNH CẢM BỆNH GHÍP CÁC CHỨNG ĐẦU NHỨC



Thuốc này trị nhức đầu hiệu hơn, đáng chú ý

GRANDE TÊME RIEN "USINES DU RHONE"

Liều trai chí đi

Chuyện nàng Thiệu Nữ

Từ đó về chúng yêu thương nhau lại như xưa. Kim-Tôi lại cho kêu mai-nhân đến, đến đó báo kiểm giùm một nàng vợ bé cho thiệt đẹp. Trước mặt chồng tung thì lại lên đĩa là mai cá là lạ ngay nghĩ rằng nó, chờ đưng có kiểm thiệt; để vậy mà bỏ ngoài lại còn làm họ hỏi thóc là mai nào.

Lần nữa như vậy hơn một năm ngoi, Sài không chờ được nữa, bèn đến đó hết thấy những người thích bóng, cây kim cương, cây ngọc như ngọc-hà, mà được một nàng con gái là con nuôi của họ Lâm.

Kim-Tôi vừa nghĩ thấy mặt thì mừng rỡ bội phần, ăn uống chung chung, bắt đầu là son

phần, công là hoa - tai kim, khuyên, hay là vết gi, Lâm-Tôi muốn dùng thơ nào thì lấy mà dùng từ đó, Kim-Tôi chẳng hề oán oán chi hết. Đây có một đứa là Lâm-Tôi thưa thốt làm việc nhà-công chẳng biết chi hết, chỉ biết có một việc theo giầy, ngoài việc fy ra thì việc gì cũng phải mượn người khác làm. Kim-Tôi nói: « Nhà ta vốn là nhà cần kiệm, chớ không như nhà vua Vương hầu, mà mi về để làm một bức họa-đỏ mà xem đâu. »

Hỏi đó Kim-Tôi bèn trao cho Lâm-Tôi một cây gấm tốt, khiến coi theo đó mà học chữ ra, cách gì gao cũng như nghiêm-sư mà dạy đi-lữ vậy, bèn đưa của rầy là mác chửi, sau thì đi rồi lại đóng đến rồi mà đàn đờp hằng ngày.

Sài rất đôn đôn lòng, mà không biết nói làm sao, còn Kim-Tôi yêu thương Lâm-Tôi

càng nhiều hơn trước, thường cái đầu và trang điểm cho Lâm-Tôi cho mau; đó tới lúc: chúng bé giầy giầy mà có từ tích hoặc vậy bèn lên chửi đánh, thì Kim-Tôi đang rồi sát mà khê nà oho; lúc mà có xơi tại nhà đình thì Kim-Tôi đánh và bắt bèn gõ má. Tân người qua hỏi Lâm-Tôi chửi chửi khâm, họ là thất vọng mà chửi đi. (Đến-từ Phi nhĩa chi thật đẹp đi quố) Sài đàn đàn thường rất chung sống, bèn ăn trước Kim-Tôi sao vậy. Kim-Tôi cũng nói giùm mà nói rằng: « Ta vì người mà dạy đó giùm vợ bé, có tội lỗi cái sao? »

Chúng fy Sài mới hết mình làm cái tách gần của vợ, mà bị người thì nói làm họ yêu thương từ bé chửi à bị, mà bị trong thì nhem hiểm đóc họ không ai do cho ai. Bởi đó về không ai phân xử mà trước, Sài quyết tuyệt tình chim

sắc, chẳng thèm ngờ đến tới Kim-Tôi nữa, bèn ở riêng nơi biệt-thự, tình kim mà một nàng cho đẹp, đó ở riêng với mình; lần hồi đi trở nữa năm, mà kiểm chưa được người.

Năm lần có một lần gặp các người bạn trẻ, Sài nhờ đi đưa đàn fy, gặp một nàng con gái, thất chớng hay làm mà đưng non tuyệt đẹp, tên cô ngõ sống theo họai.

Nàng fy thấy chàng sao cô ngờ mình hoá, nên cũng lật hỏi mà miệng thì cười chàng.

Kim-Tôi thấy vậy lại chửi đàn đàn làm thán, hỏi thán ra thì nàng fy là con gái họ Thiệu, mà họ Thiệu là một người bán-sĩ, chỉ có một người con-gái fy mà thôi, nàng fy cũng nói mà thông minh lắm, dạy nàng học, học mà mắt thì để thóc rồi, nàng fy ra đóc sách rồi-kính, xa xem sách phong-giam (sách cổ) trong; họ Thiệu fy thường làm, sung nàng như trường mộng.

Hồ có ai đổng nghĩ, thì lại giao cho nàng tự chọn lấy, đã có nhiều nơi rồi mà nàng không chịu, cho nên nay đã 17 tuổi rồi mà cũng chưa có nơi nào.

Sài rồi được gốc gác rồi thì biết là sao thật, nhưng trong lòng lại buồn, chỉ có tưởng vợ tương với mái; lại nghĩ rằng họ người thì nghèo lắm, học lấy lại mà nhũ, khi may, mà xong việc cũng chưa biết ở vợ.

Hiện này đi mấy người mà không ai dám làm mai, nên chàng cũng đi biết vợ.

Lúc này có một người già, tên họai như già thán Sài, Sài bèn đi nói nàng fy là con gái họ Thiệu, mà họ Thiệu là một người bán-sĩ, chỉ có một người con-gái fy mà thôi, nàng fy cũng nói mà thông minh lắm, dạy nàng học, học mà mắt thì để thóc rồi, nàng fy ra đóc sách rồi-kính, xa xem sách phong-giam (sách cổ) trong; họ Thiệu fy thường làm, sung nàng như trường mộng.

Mu Giá thấy tình nhĩa thì

hăm bèn cho miệng lần, rồi cuối qua nhà họ Thiệu; người nói chuyện với vợ họ Thiệu, vợ thấy mặt nàng thì giật mình mà không rằng: « Cha nhà cô em này thật xinh đẹp thì thường-ước mà vào chốn chốn-đường-cong cũng đàng, chỉ em họ Thiệu sinh sao cho kịp; vậy mà đã có nơi nào hay chưa? »

Mu Thiệu đáp rằng: « Chưa có nơi nào. »

Mu Giá nói: « Nếu có em đây vậy thì có lẽ là là không-đồng những con vợ hầu thì em họ Thiệu nói: « Những nhà vợ hầu thì thật thì cũng đàng đàng, tôi chỉ muốn cho được một người rồ cho có học-ước thì để qui rồi, nghĩ vì cái con nhà của tôi, nó hay cần con làm, 10 người không được một, tôi không biết ý nó muốn những bực gì? »

Mu Giá nói: « Phải-chính chờ phải-trách làm chi, sinh đẹp như cô em vậy, thì không biết kịp trước có là những người

trách lại, nên kiếp này có moi được như vậy. Hôm qua này tôi lại có nghe một chuyện rất trẻ trên đàng tư cuối, là họ Sài nhờ đi đưa đàn làm họa; họ Sài nói có gặp có em, thấy nhan sắc có sự thì tình người đem một ngàn lượng mà cưới cô em; fy có phải là chính lẽ mà muơc tôi báo-hết trời không? Và đến cây mai mai, bị mu đỏi đi về một nước.

Mu Thiệu nói cười mà cứ kíp đi, thì mu Giá lại nói tiếp: « Ngày con là nhà 10-tai đi nữa cũng khó mà so sánh, huống chi là vợ. Mu Thiệu cũng cười mà chẳng nói chi hết.

Mu Giá lại về tay cưới rồi: « Nếu quí vậy thì cái kế của mu Thiệu đây cũng là khá chớ, mong sao họ Sài-nhân thương đổng, bở tôi nhà thì cho sống, rầy, nên được ngàn lượng, ra thì xe ngựa, và thì lần các, cũng muơc/ai đến, thì cũng là được một đời. »

(Mãi tiếp)

Hội Vạn-Quốc Tiết-Kiệm

HỘI HIỆP BÀN HẠT DANH PHÁP
Được quyền kiểm soát của (Hà) ở phố Đông-Pháp
VỀ 1.000.000 lượng (Thượng-Hải)
và 8.000.000 phát láng đá đồ g tất cả
QUẢNG-LÝ CỞ ĐÔNG-PHÁP-SAIGON 26, đ. g Chaignea
Chí ngân ở tại Hanoi 22 Ng. l. Franois Gerar

Muốn dự để
Lập tư bản

Muốn có sáng vốn
cho con cái lúc đời bạn
Muốn để dành tiền cho con trẻ ăn học

Thì hãy mua vé của HỘI VẠN-QUỐC TIẾT-KIỆM:
Vé 1.000 đồng. — trả mỗi tháng 8 đồng.
Vé 500 đồng. — trả mỗi tháng 4 đồng.
Vé 250 đồng. — trả mỗi tháng 2 đồng.

Đặng dự vào. 1—Cuộc xổ số hồi vốn lại mỗi tháng kể từ tháng đầu
2—Cuộc chia, tiền lãi của Hội sau khi đóng đúng 2 năm.

Hội cần đông nhiều người chắc chắn và từ từ đóng làm quảng lý những nơi mà hội chưa có người thay mặt

CỨ DỪ GÌN THẬN-KINH THÌ LẠI MẠNH NHƯ XUA.



Khi ai đau thận thì mua ngay một hộp THUỐC VIÊN FOSTER, bệnh sẽ khỏi ngay, lại là làm việc dễ dàng. Vì nếu ai nhức đầu, chóng mặt, mũi chảy và đau lưng, khi đau, chỉ có THUỐC VIÊN FOSTER chữa đau thận. Thuốc đã chữa được rất nhiều bệnh cho các bệnh sau:

- Đau lưng
- Bệnh thấp
- Đau gan-thắt lưng
- Nước tiểu đục
- Sưng bàng-quang
- Quả lợi tiểu
- Sưng mắt-cá-chân
- Có cảm-trở ngại-quang
- Huyết sần sinh nước tiểu vẫn

PILULES FOSTER (Hải Hấp 8*50) (Hải Hấp 14*85)
CHỮA THẬN VÀ BÀNG QUANG
Bán tại các hàng bán lẻ và gửi mua tại nhà
H. NIMAC, Paris, 42 Phố Ferdinand, PARIS

Tiểu Huyệt **Phát Hãn**

TÁ LOG
Máu và băng thuốc
SAN-SÔ-PA-RAY
PA-RI-DI-EN-NÔ
(Salseparille, Parisienne)

Tuyệt chuyên môn rất công-hiệu để chữa bệnh ngoài da

Bán tại khắp các hàng bán lẻ và gửi mua tại nhà

THANH LƯƠNG (Số nhà 4, rue Vienne, PARIS)

THUỐC HOÀN BỘC HIỆU
MORRHUOL CHAPOTEAUT
MÔ-RU'-ON SA BÔ TÔ

Hãy hơn đầu bạn cá làm cho khi uống khỏi nhảm.
Nó là một vị thuốc hay dùng trị ho, gi, ho lao, ho tã.

Bán tại khắp các hàng bán lẻ và gửi mua tại nhà

Paris, mỗi hộp 4 đ



bière LADUE

Đại-tiên tạo-sáp sinh ra nhiều bệnh.
Nêu muốn tránh khỏi, xin dùng:
thứ thuốc VÉRITABLES "GRAINS de SANTÉ du Docteur FRANCK"

RẤT THÂN HIỆU
RẤT TIỀN
RẤT DỄ

Bán ở khắp các hàng bán-chế tây.

NƯỚC MẠCH SUỐI LANGSA HIỆU
VICHY CÉLESTINS

UỐNG THƯỞ LẠNH CÁC CHỨNG:
Nhức xương cốt, bệnh hay nước đái, đau mình như gán, đau lưng cụt cổ, đau bu lỵ

CÁC VỊ SÁNG HIỆU VICHY-ÉTAT
Diem vị rất lý trong nước mạch cho ra để pha ăn và nước uống Uống theo ba liều. Khi ăn chỉ thì để tiêu tang ĐỂ cho mỗi người làm ra nước mạch tốt đó, uống cho đỡ mau tiêu

**SEL VICHY-ÉTAT
PASTILLES VICHY-ÉTAT
COMPLÈTES VICHY-ÉTAT**

CƠ CHỖNG LẮM ĐỒ GIÁ MẠO, BẮT CHỖCH

CÔNG-NGIỆP THUỐC VIÊN PELUIN LÓ PINKHƠ
(PILULES PINK)
RẤT THÂN HIỆU ĐỂ CHỮNG LẠI SỰ YẾU MỆT CỦA CÁC CƠ THỂ

Thuốc **PILULES PINK** sinh nhiều máu mới và làm nhuận da cho trẻ em, thanh lọc máu cho người già, làm cho các nước trong da đầy trong sạch và mang sự mạnh cho các công việc của cả cá cơ thể

Cho nên làm **PILULES PINK** rất đáng quý là thuốc đã thân hữu để chữa bệnh thiếu-máu, làm phần-mềm mại này còn các bệnh trẻ em thì lợi, nó còn bình trị về quá lạnh đ, bệnh l, bệnh nhưc đầu, bệnh đau lưng nhưc đ.

Bán tại khắp các hàng bán lẻ và gửi mua tại nhà

CÁCH TRỊ BỊNH ĐAU
CAN, TÌ, PHÈ PHU
BẢNG THUỐC BỘT
POUDRES DE COCK

Có nhiều vị thuốc mới khám phá ra vào trong đầu là bệnh đau, an, và phè ph, không để nó làm cho bệnh đau mới đây mới tại mà thời Hội bình trở lại công sơn, là vì thuốc không thêm vào gốc bệnh

Các bệnh ai bị công mới khám phá ra thuốc mới. Thuốc bột Poudres de Cock là một vị thuốc thần diệu như được trong 4 tiếng ở chỗ này - vào ống nhau mà làm cho về thực ịch cho con người

Ưng thuốc bột Poudres de Cock rất được náo nức ở công đ, thực nhất, an thần và bổ máu thật, đem

ước cho được khỏe mới. Muốn trị bệnh đau thì cho về gốc rễ, không để nó làm cho bệnh trở lại công sơn, là vì thuốc không thêm vào gốc bệnh

gần gũi, gần gũi, anh nước trời, ngọt bù rở trong ống trong 4 tiếng ở chỗ này - vào ống nhau mà làm cho về thực ịch cho con người

Ưng thuốc bột Poudres de Cock rất được náo nức ở công đ, thực nhất, an thần và bổ máu thật, đem

KHI SỨC-KHOE NGĂN-TRỞ TA LÀM VIỆC

Không phải mình thiếu lòng sốt sáng làm việc về làm tron việc khó nhưc hang này Nhưng vì khí nước làm cho ta khó chịu nên hơ mất nhiệt, bủ bảm và khi nóng làm cho mình bức tức khó thở. Hình thường ta ngắm một vài viên

KÉO-THUỐC WYBERT,
nó làm cho khỏi khát, mồm nướng đay giàng và chữa khỏi các bệnh đau cổ

Wybert

KÉO-THUỐC WYBERT
Bán tại các hàng bán lẻ tây, mỗi hộp có hơn 300 viên

Edouard Roux
Imprimerie de UNION
NGUYEN-VAN-CUA
37, rue de la République
SAIGON

Vous voyez ce que de jolis dessins et belles réclames, de Gravures pour l'illustration des livres, de dessins pour affiches, pour annonces commerciales, pour peintures d'art, pour l'huile au pastel et pour la gouache etc...